



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

หากมีปัญหาผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ได้รับการประเมินสามารถทักท้วงด้วยตนเองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแหว่งวังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๑ ๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๒ สำหรับกรณีที่มีผู้ทักท้วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่หากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงในทางกลับกันหรือไม่สุจริตจะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวัลลภ พริ้งพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงาน
๑	ชื่อ - สกุล นางสาวพจน์ภัทรา ภูซงคกุล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม เลขที่ตำแหน่ง ๑๘	๑. การประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
๒	ชื่อ - สกุล นางสาวจารีมา วัจนะรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม เลขที่ตำแหน่ง ๓๓	๑. การจัดระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ
๓	ชื่อ - สกุล นางสาววิภาลักษณ์ วชิระธรรมา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่กองตรวจสอบระบบการเงิน บัญชีท้องถิ่น ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เลขที่ตำแหน่ง ๓๖๓	๑. การเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. แนวทางติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขข้อบกพร่อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ
๔	ชื่อ - สกุล นางสาวอภิขญา ศรีคง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร เลขที่ตำแหน่ง ๒๑๔๑	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. การตรวจสอบและพัฒนางานด้านการบริหารงานการเงิน และการคลัง ตามการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ ราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนชั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงาน
๕	ชื่อ - สกุล นางพิมพ์พิชชา รักษ์เจริญพร ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครนายก เลขที่ตำแหน่ง ๑๓๐๗	๑. การตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านนา ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ๒. วิธีการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖	ชื่อ - สกุล นางวรรณิ์ เชียงทา ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดน่าน ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดน่าน เลขที่ตำแหน่ง ๑๗๒๒	๑. การตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
๗	ชื่อ - สกุล นางสาวณัฐวิมล เสือลาภ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๓๖	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๘	ชื่อ - สกุล นางศวิตตา ขุนพินิจ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี เลขที่ตำแหน่ง ๓๕๖๙	๑. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาเมืองของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒. การดำเนินการโครงการฝึกอบรม "มหาดไทย ไสสะอาด" ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



๓๓๓